

MB được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” năm 2024

11:46 04/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Đây là lần thứ năm liên tiếp Ngân hàng TMCP Quân đội được xướng tên tại hạng mục “Corporate Excellence Award” (Doanh nghiệp xuất sắc châu Á) trong khuôn khổ Asia Pacific Enterprise Awards. Giải thưởng là minh chứng cho những nỗ lực đổi mới, sáng tạo của MB nhằm mang lại những lợi ích gia tăng cho cổ đông và khách hàng.



Ông Hà Trọng Khiêm, Phó Tổng Giám đốc đại diện MB nhận giải thưởng.

Ngày 03/10, lễ trao giải Doanh nghiệp châu Á – Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2024 đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện được tổ chức bởi Enterprise Asia – tổ chức phi chính phủ hàng đầu tại châu Á nhằm vinh danh những doanh nghiệp và doanh nhân xuất sắc tại Việt Nam với những hoạt động kinh doanh truyền cảm hứng và những nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi bền vững.

Nối tiếp bốn năm liên tiếp trước đó (từ 2020 đến 2023), năm 2024, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

tiếp tục ghi danh ở hạng mục “Corporate Excellence Award”, doanh nghiệp xuất sắc châu Á nhờ duy trì thực hiện tốt các mục tiêu kinh doanh theo kế hoạch đề ra, tăng trưởng ổn định, không ngừng thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong đội ngũ, từ đó ngừng mang đến những trải nghiệm xuất sắc cho khách hàng.

Với chủ đề “Celebrating Inclusive Entrepreneurship, tôn vinh tinh thần kinh doanh toàn diện”, APEA 2024 hướng đến vinh danh những doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đồng thời đề cao tinh thần kinh doanh toàn diện trong bối cảnh mới tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.



MB nằm trong top 3 ngân hàng có đóng góp ngân sách cao nhất trong năm 2023.

Là ngân hàng có hiệu quả hoạt động và quản trị rủi ro tốt nhất trên thị trường, từ năm 2023 MB đã cam kết thực hiện chiến lược ESG một cách bài bản, theo chuẩn đo lường quốc tế. Đây được coi là tiền đề cho các dự án phát triển bền vững tại MB, đồng thời là tuyên ngôn của một thế hệ MB "xanh" mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong từng sản phẩm, dịch vụ hiện nay, bên cạnh đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, thì MB còn luôn đề cao áp dụng tiêu chí ESG, góp phần thay đổi tích cực đến xã hội và nền

kinh tế. Theo ban lãnh đạo ngân hàng, từ năm 2021 đã có đến gần 90% hoạt động nội bộ của MB không sử dụng giấy tờ, mà áp dụng số hóa. Và đến nay thì con số đã nâng lên mức gần như hoàn toàn không giấy tờ, tức tỷ lệ đạt xấp xỉ 100%.

Bên cạnh đó, MB không ngừng nỗ lực đóng góp vào ngân sách quốc gia. Với số tiền nộp ngân sách đạt hơn 7.500 tỷ đồng, tăng 65% so với năm 2022, MB thuộc Top 3 ngân hàng có đóng góp ngân sách cao nhất trong năm 2023. Chỉ tính riêng trong nửa đầu năm 2024, mức đóng góp vào ngân sách của MB lên tới gần 5.900 tỷ đồng. Con số này không chỉ cho thấy trách nhiệm của MB đối với quốc gia mà còn phản ánh sự tăng trưởng bền vững trong hoạt động kinh doanh của MB.

Giải thưởng APEA là giải thưởng được tổ chức thường niên bởi Hiệp hội Doanh nghiệp châu Á - Enterprise Asia. Qua 17 năm hình thành và phát triển, APEA là giải thưởng uy tín, thu hút đông đảo sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu từ 16 quốc gia, thị trường trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 300 doanh nghiệp là các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, doanh nghiệp đa quốc gia với đa dạng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh đăng ký tham gia xét duyệt giải thưởng.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/mb-duoc-vinh-danh-%E2%80%9Cdoanh-nghiep-xuat-sac-chau-a%E2%80%9D-nam-2024>